



แผนสร้างชาติ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

โทรศัทพ์ ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๓



วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมการได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ โดยเป็นการประชุมแบบไร้กระดาษ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การถกแถลงในประเด็นที่คณะกรรมการสมควรอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในรายงานแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสมควรอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นที่เป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนและประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ดังนี้

๑) คนอยู่กับป่า เนื่องจากการเพิ่มพื้นที่ป่าและคนอยู่กับป่าเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ในรายงานแผนการปฏิรูปประเทศไม่ได้กำหนดเรื่องคนอยู่กับป่าไว้ ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับเรื่องคนอยู่กับป่า โดยจัดคนให้อยู่กับป่าอย่างสมดุล ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า การจัดตั้งป่าชุมชนซึ่งเป็นป่าของประชาชน และการเพิ่มพื้นที่ป่าในเมือง

๒) การบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาหน้าท่วมน้ำแล้ง การถ่ายโอนภารกิจของกรมชลประทานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด และปัญหาการจัดการขยะในทะเล ซึ่งเกิดจากปัญหาขยะบนบกที่ตกสู่ทะเล

"การพัฒนาต้องไม่ทิ้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง"



เอกสารข่าว

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๓



๒. การดำเนินงานของคณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก ในประเด็นที่คณะกรรมการเห็นว่า เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ดังนี้ ๑) การเพิ่มพื้นที่ป่า โดยจะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สถานการณ์ปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒) การบริหารจัดการน้ำ โดยครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนชนบท การถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบในการดูแลเขื่อนฝายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ๓) การติดตามความคืบหน้าในการตรานโยบายปฏิบัติ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะทำให้การดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และบริหารจัดการน้ำประสบความสำเร็จ โดยจะติดตามความคืบหน้าในการตรานโยบายปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

๓. การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ในการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ และความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการจากการทำประมงคอกหอยแครงในพื้นที่ บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. การดำเนินการของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้เห็นชอบให้คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{2.5}) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๒ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น

"การพัฒนาต้องไม่ทิ้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง"